



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร ๐-๕๔๘๘-๗๑๐๘

ที่ พย ๐๑๓๒/๑๐๒๔

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา

ความเป็นมา

ตามที่ กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีภารกิจในการบริหารเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ต้องการ ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ขอรายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเผยแพร่ทั้งหมด จำนวน ๔๔๗ บทความ เป็นการนำข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในรูปแบบบทความ หนังสือราชการ บันทึกข้อความ เอกสารผลงาน แผนการปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน แบบขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการปฏิบัติการดำเนินงานตามกระบวนการขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ในช่วงของการดำเนินงานประจำปีที่ผ่านมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ไม่พบบทความ ข้อความที่มีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ไม่พบบทความ ข้อความที่ไม่สอดคล้องต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ไม่พบบทความข้อความที่ไม่ถูกต้องตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานได้มีการกลั่นกรองตรวจสอบ บทความ ข้อความเนื้อหาทุกรายการอย่างละเอียดก่อนที่จะเสนอผู้บริหารให้อนุมัติเผยแพร่ได้และเมื่อผู้บริหารได้อนุมัติเผยแพร่แล้วยังมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำลงเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน บทความหรือข้อความใดที่ไม่ถูกต้องก็ส่งคืนให้เจ้าของบทความ ข้อความดังกล่าว ได้ดำเนินการแก้ไขตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนำมาเผยแพร่ต่อไป

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ยังขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องให้เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไปกลุ่มสนับสนุนงานบริการ ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เรียนรู้การดำเนินการสร้างเว็บไซต์จากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นเพียงการเรียนรู้การจัดทำเว็บไซต์ในเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีสีสันที่น่าอ่านน่าเปิดดู ตามมาตรฐานที่ดีได้ การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน

/จะต้องอาศัย...

จะต้องอาศัยผู้มีความรู้ มีประสบการณ์และมีทักษะในการจัดการเว็บไซต์โดยเฉพาะจะดำเนินการพัฒนาได้ดีกว่า การจ้างผู้ดูแลเว็บไซต์โดยตรงของหน่วยงานไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากเว็บไซต์มีข้อมูลไม่มากนัก ประกอบกับการจำกัดด้านบุคลากรและงบประมาณ ด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีงานประจำตามหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นงานปกติของเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็มีงานประจำมากอยู่แล้ว

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน กลุ่มงานบริหาร ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างอย่างละเอียด หากพบข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้อมูลที่ไม่ได้กั้นกรอง ข้อมูลที่มีความคาดเคลื่อน ข้อมูลที่มีความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย หมิ่นประมาท มีผลกระทบต่อบุคคลองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใดก็ตาม กลุ่มงานบริหารวิชาการ จะให้ผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดำเนินการปรับข้อมูลดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้วก่อน จึงดำเนินการส่งข้อมูลให้ตรวจสอบใหม่ ก่อนที่จะทำการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน การดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและเจ้าของข้อมูลเป็นอย่างดี ในการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะทำการเผยแพร่ ในช่วงการดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาทางด้านวิชาการของข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานแต่ประการใด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เห็นควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลกลุ่มงานบริหารวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ด้านการใช้โปรแกรม การปรับปรุงและการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองต่อการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงาน ให้ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน



(นายสิทธิชัย ไสสม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- ทราบ / อนุญาต



(นายสมชาย นามอยู่)

สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา